



TRƯỜNG ĐHYK PHẠM NGỌC THẠCH
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ
SỰ CỐ BỨC XẠ
(Trong chiếu, chụp chẩn đoán x quang y tế)

Mã số: PKĐK. QT. 14
Phiên bản: 1.0
Ban hành:
7./10./2019

Tên cơ sở bức xạ: Phòng khám Đa khoa Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

Người Phụ trách ứng phó sự cố: TS. BS Đặng Vĩnh Hiệp

ĐT: 0919311979

Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố khi xảy ra:

SỰ CỐ	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA / ỨNG PHÓ	TRÁCH NHIỆM NGƯỜI XỬ LÝ
Đề người không có phận sự ở trong phòng đặt thiết bị khi máy đang phát tia	Phụ trách an toàn thường xuyên kiểm tra qui trình vận hành thiết bị XQ. Nhắc nhở, cảnh cáo hoặc buộc thôi việc nếu KTV vi phạm nhiều lần	KTV và Phụ trách an toàn
Máy phát tia X hỏng phím bấm gây phát tia liên tục	- Kiểm tra máy trước khi vận hành và ghi kết quả vào sổ nhật ký. - Ngắt ngay cầu dao điện để ngưng việc phát tia X. - Báo cáo cho người phụ trách an toàn để sửa chữa.	KTV và Phụ trách an toàn
KTV vận hành đặt nhầm chế độ chiếu - chụp, gây chiếu chụp xuất liều cao cho bệnh nhân	- Phải dán chế độ chụp tại nơi KTV vận hành. - KTV ngưng việc phát tia X và báo cáo cho người phụ trách an toàn	KTV và Phụ trách an toàn
Chiếu, chụp nhầm người bệnh, chụp sai so với chỉ định của bác sĩ	- KTV chỉ chụp khi có phiếu chỉ định của Bác sĩ điều trị - Báo cáo cho người phụ trách an toàn khi chiếu chụp nhầm, sai.	KTV và Phụ trách an toàn
Thiết bị hỏng gây ra chiếu xạ không đúng và phải chiếu chụp lại	- KTV ngưng việc phát tia X và báo cáo cho người phụ trách an toàn	KTV và Phụ trách an toàn
Bệnh nhân bị chiếu quá liều đáng kể theo mức chỉ định hoặc NVBX y tế bị phơi nhiễm	Phụ trách an toàn điều tra đánh giá liều chiếu xạ, theo dõi tình trạng sức khỏe đối với người bị chiếu xạ vượt quá mức giới hạn liều qui định	Phụ trách an toàn và Người đứng đầu cơ sở

Phân công phụ trách an toàn bức xạ lập và lưu giữ hồ sơ đối với các trường hợp sự cố xảy ra, chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn bức xạ tại cơ sở.

TP.HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG KHÁM



PGS.TS.BS. NGUYỄN THANH HIỆP